



Progress beyond

Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay SA (“เรา” หรือ “Solvay”) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อนำเสนองานให้คุณสมัครทางออนไลน์ใน Solvay และเพื่ออนุญาตให้เราจัดการกับใบสมัครของคุณ

SOLVAY มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามข้อผูกพันเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ และที่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณโดยตรง (กล่าวคือ อิงตามข้อมูลเพียงชิ้นเดียว) หรือโดยอ้อม (กล่าวคือ อิงตามข้อมูลนั้นร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่มีหรืออาจมี)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเกี่ยวกับฉันมีอะไรบ้าง

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของเรา และข้อผูกมัดตามกฎหมายในฐานะนายจ้าง (หากมี):

- ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่และวันเกิด สถานภาพพลเมือง ภาษา สัญชาติ เพศ รูปถ่าย (ไม่บังคับ) ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ด้านอาชีพ ทักษะที่เกี่ยวข้อง ระดับอาวุโส ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป งานอดิเรก คุณวุฒิและจดหมายสมัครงาน จดหมายแนะนำ)

เหตุใดจึงต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน และตั้งอยู่บนฐานกฎหมายใด

1. ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

เราไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากเราไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้น เราจึงได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากคุณมอบความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

- ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเข้าสู่การทำสัญญาในกระบวนการว่าจ้างคุณ
- สร้างโปรไฟล์ของคุณเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ของเครื่องมือการสรรหาบุคลากรของ Solvay (Solvay Recruiting Tool)

เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องเพื่อยอมรับกฎและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Solvay Recruiting Tool หมายความว่า คุณยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Solvay Recruiting Tool นี้ คุณ



สามารถถอนความยินยอมอย่างอิสระได้ทุกเมื่อโดยการเลือกปฏิเสธในโปรไฟล์ของคุณ โปรดทราบว่า หากคุณถอนความยินยอม เราจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อีกต่อไป และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณ หรือสมัคร หรือดำเนินการต่อเพื่อสมัครงานตามข้อเสนองานที่กำลังเปิดรับได้

โปรดทราบว่า การจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการมีความจำเป็นสำหรับเราในการทำสัญญากับคุณ และดำเนินการตามข้อผูกมัดของเราภายใต้สัญญาดังกล่าว การไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจะส่งผลให้ Solvay ไม่สามารถนำเสนองานให้คุณสมัครทางออนไลน์ใน Solvay และทำให้เราไม่สามารถจัดการกับใบสมัครของคุณได้

โปรดอย่าส่งข้อมูลละเอียดอ่อนให้กับเรา เช่น จุดกำเนิดทางชาติพันธุ์ ทัศนคติทางการเมือง ทัศนคติทางปรัชญาและศาสนา สมาชิกภาพของสหภาพแรงงานหรือพรรคการเมือง สุขภาพกาย และจิต รสนิยมทางเพศ กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขประกันสังคม

2. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเรา และดำเนินการตามข้อผูกมัดของเราในฐานะนายจ้างของคุณ (หากมี) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ที่เจาะจงดังต่อไปนี้

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสามารถสมัครงานทางออนไลน์ และเพื่ออนุญาตให้เราจัดการกับใบสมัครของคุณ หากโปรไฟล์ของคุณตรงกับงานดังกล่าว คุณอาจได้รับการติดต่อเพื่อการคัดเลือกเพิ่มเติม

ใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

ในระหว่างกิจกรรมของเราภายใต้แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในประกาศข้อมูลฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยหรือแบ่งปันภายใน (เช่น กับสมาชิกในทีมแผนกทรัพยากรบุคคลของเรา, ผู้จัดการในสายงานของคุณ, ผู้จัดการในสาขาธุรกิจที่คุณทำงานอยู่, ที่ปรึกษาภายใน (เช่น แผนกกฎหมาย) และเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบไอที) รวมถึงกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในกลุ่ม Solvay การเข้าถึงดังกล่าวจะจำกัดให้กับบุคลากรที่ได้รับอนุญาตอย่างเข้มงวดเฉพาะที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น



นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังอาจเข้าถึงได้โดยและแบ่งปันให้กับผู้รับในหมวดหมู่ต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น:

- บุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ให้บริการระบบไอที ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการฐานข้อมูล และผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยของเรา และเฉพาะกับบุคคลที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคุณให้แล้วเสร็จเท่านั้น
- ที่ปรึกษาภายนอก ทนายความ นักบัญชี และผู้ให้คำปรึกษาภายนอกของเรา
- หน่วยงานด้านการกำกับดูแลหรือบังคับใช้หรือศาลภายในประเทศและ/หรือระหว่างประเทศ เช่น ศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการ ผู้ไกล่เกลี่ย บริการตรวจสอบ และหน่วยงานภาษี ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนภายในหรือภายนอกตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ยังอาจได้รับการประมวลผลในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ซึ่งไม่ได้มอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากันอีกด้วย

หากมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศดังกล่าว เราจะใช้มาตรการป้องกันตามความเหมาะสมเพื่อรับรองว่าการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้และเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่นำมาใช้ โดยการ行使สิทธิของคุณตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้รับการจัดเก็บเป็นเวลานานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือการกำกับดูแลของเราเท่านั้น

เราจะล้างข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมไว้สำหรับโปรไฟล์ผู้สมัคร i) หลังจากผ่านไป 12 เดือน นับตั้งแต่ที่ i) คุณหรือผู้ดูแลระบบลบโปรไฟล์ของคุณ หรือ ii) ทันทีหลังจากที่โปรไฟล์ของคุณไม่มีการใช้งานครบ 12 เดือน (หากคุณไม่ได้บันทึกข้อมูลลงในโปรไฟล์ของคุณเป็นเวลา 6 เดือน) โดยในกรณีหลัง เราจะส่งการแจ้งเตือนการล้างข้อมูลการสมัครงานให้คุณทราบหนึ่ง (1) เดือนก่อนสิ้นสุดช่วงเวลา 12 เดือนของการหยุดนิ่ง เพื่อเตือนคุณว่าหากไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆ ลงในโปรไฟล์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกล้างภายในหนึ่งเดือน

ในทุกกรณี ระบบจะไม่ล้างข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับโปรไฟล์ผู้สมัครในขณะที่ข้อเสนองานที่คุณสมัครไว้ยังคงเปิดรับอยู่

ระบบจะล้างข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมสำหรับข้อเสนองานที่คุณสมัครไว้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาหก (6) เดือน นับตั้งแต่ที่การสมัครงานมีสถานะเป็นปิดแล้ว เพิกถอน หรือขาดคุณสมบัติ

สิทธิของฉันเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉันมีอะไรบ้าง



ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิบางประการ ภายใต้เงื่อนไขและภายในขีดจำกัดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU) 2016/679 (GDPR) และกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถ:

- เข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามคำขอ
- เรียกร้องให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของคุณ
- เรียกร้องให้เราลบหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลของคุณ (เช่น ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลอีกต่อไป)
- เรียกร้องให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- ขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยมอบให้กับเราคืนให้กับคุณ หรือถ่ายโอนให้กับบุคคลอื่นในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้งานทั่วไป และเครื่องสามารถอ่านได้ สิทธิในข้อสุดท้ายนี้จะต้องดำเนินการโดยสอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความลับของคุณ หรือ
- ถอนความยินยอมของคุณในกรณีที่เราอาศัยสิทธิข้อสุดท้ายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โดยที่การเพิกถอนนี้ไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอม)

หากคุณต้องการใช้สิทธิใดๆ เหล่านี้ โปรดติดต่อไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: privacy@solvay.com

นอกจากนี้ หากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามสิทธิการคุ้มครองข้อมูลของคุณ คุณยังมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องกับหน่วยงานควบคุมดูแลของประเทศหรือภูมิภาคของที่อยู่ที่คุณพักอาศัยเป็นหลัก สถานที่ทำงานของคุณ หรือสถานที่ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดได้อีกด้วย

เรารับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

เราได้ปรับใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการตามความเหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยบังเอิญ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกเปิดเผย และไม่มีการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดอ่าน [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ SOLVAY เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ